

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๖๐๖๖



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๙๖๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๗๘๔

ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสกลนครได้แจ้งเรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และได้จัดส่งคู่มือหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และให้ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็นรายภาคเรียน นั้น

เนื่องจากใกล้สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว จังหวัดสกลนครจึงขอความร่วมมือเทศบาลนคร สกลนคร รายงานผลการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ตามแบบรายงานติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โดยกรอกข้อมูลรายงานผลทาง QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๔๒-๗๑๖-๔๘๒

ผู้ประสานงาน นางสาวนิชานันท์ วรรณกุล

โทร.๐๖๒๓๕๘๖๒๑๖

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๗๕๔



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
รับเลขที่ ๕๕๒๕
วันที่ 16 ต.ค. ๒๕๖๒
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๘๑๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการขับเคลื่อนหลักสูตร"ด้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education)
ระดับปฐมวัย จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานการขับเคลื่อนหลักสูตร"ด้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education)
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานการนิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตร "ด้านทุจริตศึกษา"
(Anti-Corruption Education) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อพิจารณานำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานที่บรรจุใหม่โดยให้ครอบคลุมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรอุดมศึกษา เพื่อบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่งนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามช่วงอายุของนักเรียน และบูรณาการจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม โดยให้ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และให้ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเป็นรายภาคเรียน โดยให้เริ่มรายงานตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแจ้งให้ทราบว่า สถานศึกษาได้ดำเนินการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนใกล้สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่ง รายงานผลการนำหลักสูตร

/ด้านทุจริตศึกษา...

ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ตามแบบรายงานติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โดยกรอกข้อมูลรายงานผลทาง QR CODE ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘
ผู้ประสานงาน นางพัชรินทร์ ชีธรรมรัตน์ ๐๙๒-๖๑๘๐๓๗๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานการขับเคลื่อนหลักสูตร"ด้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education)
ระดับปฐมวัย



หรือลิงค์ <https://bit.ly/๓๗Wxfey>

แบบรายงานการขับเคลื่อนหลักสูตร"ด้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education)
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา



หรือลิงค์ <https://bit.ly/๓bVlyqy>

แบบรายงานการนิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนหลักสูตร"ด้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



หรือลิงค์ <https://bit.ly/๒HPZgtl>